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หนุนเอสเอ็มอีเร่งใช้หุ่นยนต์ ตัง้เป้าผู้ประกอบการ500รายเข้าโครงการ ยกเคร่ืองการผลิตแก้
แรงงานขาด 
Source - โพสต ์ทเูดย ์(Th) 
 
          SME ใชหุ้่นยนต ์
          โพสตท์ูเดย ์- "อุตตม" เร่งเครื่องโครงการยกระดบัเพิม่ประสทิธภิาพการผลติ ชวนเอสเอม็อปีรบัใช้
หุ่นยนต ์ดงึสถาบนัจากต่างประเทศรว่มใหค้วามรู ้
          โพสตท์ูเดย ์- "อุตตม" เร่งเครื่องโครงการยกระดบัเพิม่ประสทิธภิาพการผลติ ชวนเอสเอ็มอปีรบัใช้
หุ่นยนต ์ดงึสถาบนัจากต่างประเทศรว่มใหค้วามรู ้
          นายอุตตม สาวนายน รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ในเดอืน ม.ีค.นี้ กระทรวงอุตสาหกรรมจะเร่ง
ขบัเคลื่อนโครงการยกระดับการบรหิารจดัการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยหุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมตัิส าหรบัผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ซึ่งจะท างานใกล้ชิดร่วมกับหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย โดยมเีป้าหมายใหเ้อสเอม็อทีัว่
ประเทศเขา้รว่มโครงการประมาณ 300-500 ราย ภายในสิน้ปีนี้ 
          ทัง้นี้ พบว่าปัจจุบนัเอสเอ็มอมีคีวามจ าเป็นต้องปรบัตวัในหลายเรื่อง โดยเฉพาะเพื่อรองรบัค่าแรง
ขัน้ต ่าที่จะสูงขึ้น และแนวโน้มการขาดแคลนแรงงานที่อาจเกดิขึ้นในอนาคต จงึเร่งออกโครงการเพื่อเพิม่
ผลติภาพ (โปรดกัตท์วิติี)้ ซึง่จะเป็นการเชื่อมโยงกบัคลสัเตอรห์ุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมตั ิทีท่างกรมส่งเสรมิ
อุตสาหกรรม (กสอ.) จะท างานร่วมกบัทุกฝ่ายทีเ่กี่ยวขอ้ง  โดยขณะนี้กระทรวงอุตสาหกรรมไดจ้ดัท าแผน
เสนอของบประมาณกลางปีเพิม่เตมิ เพื่อน าไปใชส้นบัสนุนอกีส่วนหน่ึงดว้ย 
          ส าหรบัแผนการด าเนินงานนัน้ เบือ้งต้นจะร่วมกบั ส.อ.ท. และหอการค้าทัว่ประเทศ เพื่อคดัเลอืก
เอสเอ็มอีในพื้นที่ที่พรอ้มจะปรบัเปลี่ยนมาใช้หุ่นยนต์และระบบอตัโนมติ โดยกระทรวงจะประสานสนิเชื่อ
ดอกเบี้ยต ่ าไม่เกิน 4% จากดอกเบี้ยปกติ 7% รองรบั เพื่ออ านวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการได้
ปรบัเปลีย่นเครื่องจกัร รวมไปถงึกลุ่มเอสเอม็อทีีค่วรจะไดร้บัความรูเ้พื่อทีจ่ะด าเนินการในอนาคต เนื่องจาก
มเีรื่องของเทคโนโลยเีข้ามาเกี่ยวข้อง ด้งนัน้จงึจ าเป็นต้องผ่านการฝึกอบรมและเสรมิทักษะให้มคีวาม
คล่องตวัก่อนทีจ่ะเขา้ไปปฏบิตัใินกจิการของตวัเองไดจ้รงิ 
          ดา้น กสอ.จะท างานรว่มกบัศูนยค์วามเป็นเลศิดา้นเทคโนโลยหีุ่นยนต์และระบบอตัโนมตัิในประเทศ
ไทย (คอร)์ ซึง่เป็นการรว่มมอืกนัระหว่างรฐัและเอกชนโดยเฉพาะ 8 หน่วยงานดา้นวจิยัพฒันาหุ่นยนต์และ
ระบบอตัโนมตัขิองประเทศ ไดแ้ก่ 1.สถาบนัไทย-เยอรมนั 2.สถาบนัไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส ์
          3.สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม 4.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 5.มหาวิทยาลัยมหิดล 6.
มห าวิท ยาลัย เท ค โน โลยีพ ระจอม เกล้ าพ ระนค รเหนื อ  7 .มห าวิท ยาลัย ขอนแ ก่ น  แล ะ 8 .
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ โดยทมีคอรจ์ะท างานประสานกบัศูนยป์ฏริปูอุตสาหกรรม (ไอทซี)ี หรอืศูนยส์่งเสรมิ
อุตสาหกรรมภาคของ กสอ. 
          "คอร์จะร่วมมอืกับทัง้รฐัและเอกชน และขณะนี้อยู่ระหว่างเชิญสถาบันจากต่างประเทศทัง้จาก
สหรฐัอเมรกิา ญี่ปุ่ น และล่าสุดรสัเซียที่เดินทางมาดูลู่ทางการลงทุนในระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาค
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ตะวนัออก (ออีซี)ี ทีจ่ะเขา้มาร่วมมอืในการสนับสนุนการใชร้ะบบอตัโนมตัใิห้กบัเอสเอม็อมีากขึน้ โดยการ
ปรบัเปลีย่นน าเอาระบบอตัโนมตัหิรอืหุ่นยนต์มาใช้และยงัสามารถเชื่อมโยงในการสนับสนุนเงนิกู้ดอกเบี้ย
ต ่าให้กบัเอสเอ็มอภีายใต้โครงการสนับสนุนเงนิทุนให้กบัเอสเอ็มอีต่างๆ โดยจะท างานแบบครบวงจรให้
มากขึน้" นายอุตตม กล่าว 
          นายสมชาย หาญหริญั รมช.อุตสาห กรรม กล่าวว่า ขณะนี้เอสเอ็มอีมคีวามตื่นตวัที่จะปรบัปรุง
ธุรกจิรองรบัการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยต่ีางๆ มากขึน้ เพื่อผลกัดนัให้กจิการของตวัเองมกีารเติบโต
และสามารถอยูร่อดได ้
          อย่างไรก็ตาม กระทรวงอุตสาหกรรมมนีโยบายที่จะเขา้ไปสนับสนุนในการเพิม่ประสทิธภิาพการ
ผลติในด้านต่างๆ โดยล่าสุดได้มุ่งหาเครื่องมอืในการส่งเสรมิให้เอสเอ็มอีเข้าถึงบรรจุภณัฑ์ จากการหา
ความรว่มมอืของบรษิทัเอกชน ทีส่ามารถจ าหน่ายผลติภณัฑข์นาดต่างๆ ทีเ่ป็นมาตรฐานได ้เนื่องจากเอส
เอม็อมีคีวามตอ้งการบรรจภุณัฑใ์นปรมิาณต ่า ท าใหส้่วนใหญ่จะไมส่ามารถรบัค าสัง่ผลติได้ 
 
ไทยลาวจบัมือปราบคอรร์ปัชนั 
Source - เวบ็ไซตไ์ทยรฐั (Th) 
 
          ก็เป็นความบงัเอญิอย่างยิง่ วนัที่องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาต ิTransparency International 
ประกาศผล อนัดบัดชันีภาพ-ลกัษณ์การคอรร์ปัชนั 2560 Corruption Perceptions Index 2017 เป็นเวลา
เดยีวกบัที่ นายบุนทอง จติมะนี รองนายกรฐัมนตร ีและ ประธานองคก์ารตรวจตรารฐับาลแห่งสาธารณรฐั
ประชาธปิไตยประชาชนลาว (SIAA) หรอื ประธานหน่วยตรวจสอบและต่อต้านการทุจรติรฐับาลลาว เข้า
เยีย่มคารวะ พล.อ.ประยทุธ ์จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตร ีทีท่ าเนียบรฐับาลพอด ี
          ภายหลงัการหารอื พล.ท.วรีชน สุคนธปฏภิาค รองโฆษกส านกันายกฯแถลงว่า 
          นายกฯไทย และ รองนายกฯลาว “สองฝ่ายย ้าถงึความส าคญัของการแก้ไขปัญหาการทุจรติ โดย
นายกรฐัมนตรกีล่าวว่า รฐับาลให้ความส าคญักบัการแก้ไขปัญหาการทุจรติคอร์รปัชนัอย่างรอบด้านมี
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นหน่วยงานหลกัฝ่ายไทยที่ร่ วมมอื
และแลกเปลีย่นประสบการณ์ดา้นนี้กบั SIAA หวงัว่าสองหน่วยงานจะเพิม่พูนความร่วมมอืระหว่างกนัทุก
ระดบั ทัง้ทวภิาค ีพหุภาค ีและอาเซยีน เพื่อต่อยอดไปสู่การด าเนินการทีเ่ป็นรปูธรรมมากยิง่ขึน้” 
          ทัง้ ไทย และ ลาว ต่างก็ “สอบตก” ทัง้คู่ในเรื่อง ความโปร่งใส และ การทุจรติคอรร์ปัชนั จากการ
จดัอนัดบั ดชันีคอรร์ปัชนัปี 2017 ของ องคก์รความโปรง่ใสนานาชาต ิโดย ประเทศไทยได ้37 คะแนน จาก 
100 คะแนน ลาวได ้29 คะแนน จาก 100 คะแนน 
          พล.ต.อ.วชัรพล ประสารราชกจิ ประธาน ป.ป.ช. ซึ่งเขา้ร่วมหารอืในครัง้นี้ดว้ย ใหส้มัภาษณ์สื่อว่า 
พล.อ.ประยุทธ์ ได้พูดถึงกรณี มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย เปิดเผยผลส ารวจ สถานการณ์คอรร์ปัชนัใน
เดอืนธนัวาคม 2560 พบว่ามสีถานการณ์สูงขึน้มาก โดย พล.อ.ประยุทธ์ มขีอ้สงสยัว่า การส ารวจเช่นนัน้ 
ไดส้ ารวจตวัอยา่งประชากรอย่างทัว่ถงึหรอืไม ่กลุ่มตวัอย่างคอืใคร เพราะการทีม่หาวทิยาลยัหอการคา้ไทย
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เปิดเผยว่าสถานการณ์ทุจรติสูงขึ้นมากนัน้ เป็นเรื่องที่น่าตกใจ ซึ่งจะท าให้เกิดภาพลบในประเทศ และ
เสยีหายต่อการลงทุน เพราะแทจ้รงิแลว้ ดชันีการทุจรติไมไ่ดเ้ป็นไปตามนัน้ 
          แต่ พล.ต.อ.วชัรพล กไ็มไ่ดม้ขีอ้มลูมาแยง้ว่าขอ้มลูเหล่านัน้ไมเ่ป็นความจรงิ 
          ขอ้สงสยัของนายกฯ ผมคดิว่า มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทยคงตอบไดไ้ม่ยาก สามารถส่งขอ้มลูกลุ่ม
ตวัอย่างและผลวจิยัใหน้ายกฯไดท้นัท ีเพราะมอียู่ในมอือยู่แลว้ อยู่ที่รฐับาลจะยอมรบัหรอืไม่เท่านัน้ อย่าง
กรณ ีนาฬกิาหร ูเหน็กนัโตง้ๆ ป่านน้ี ป.ป.ช.ยงัสอบหลกัฐานไมเ่สรจ็ 
          ผมเคยเห็นข้อมูลเศรษฐกิจของมหาวทิยาลยัหอการค้าไทยมาหลายครัง้ และคดิว่าเป็นข้อมูลที่
เชื่อถือได้ มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย เป็นองค์กรส าคญัของ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นหน่วย
งานวจิยัทีจ่ดัท าขอ้มลูเศรษฐกจิการคา้การลงทุนทัว่ประเทศ เพื่อน าเสนอต่อทีป่ระชุมสภาหอการคา้ไทยทุก
เดอืน ผมคดิว่ารวดเรว็ละเอยีดกว่าขอ้มูลของ สภาพฒัน์ฯ เสยีอกี เพราะ เป็นขอ้มูลที่มาจากสมาชกิสภา
หอการคา้ฯในพืน้ทีท่ ัว่ประเทศ 
          การที่ ดชันีคอร์รปัชนั ของ มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย สูงกว่าของ องค์กรเพื่อความโป ร่งใส
นานาชาติ ก็เพราะอยู่ใกล้ชิดมากกว่า ข้อมูลแม่นย ากว่า แต่ข้อมูล ดชันีคอร์รปัชัน ของ องค์กรความ
โปร่งใสนานาชาต ิไปเก็บมาจากหน่วยงานสากลต่างชาตอิกี 9 แห่ง ที่มกีารอ้างองิขอ้มูลจากประเทศไทย 
แต่ไม่ไดม้าส ารวจเอง เช่น อโีคโนมกิ อนิเทลลเิจนส ์ยนูิต , เวลิด์ อโีคโนมกิ ฟอรมั, เวลิด ์จสัตสิ โปรเจกต ์
เป็นตน้ 
          แต่ถงึกระนัน้ แหล่งขอ้มลูทัง้ 9 แห่ง กใ็หป้ระเทศไทย “สอบตก” ทุกแหล่ง คะแนนรวมของประเทศ
ไทยจงึไดเ้พยีง 37 คะแนน จากคะแนนเตม็ 100 ดขีึน้จากปี 2559 เพยีง 2 คะแนน ท าให ้อนัดบัคอรร์ปัชนั
ในประเทศไทย ขยบัจาก อันดบั 101 ในปี 2559 ขึน้มาอยู่ใน อนัดบัที ่96 ของโลกในปี 2560 จากการจดั
อนัดบั 180 ประเทศ 
          ถา้รฐับาลยงัภาคภมูใิจว่า อนัดบัคอรร์ปัชนัไทยดขีึน้ กไ็มรู่จ้ะรอ้งเพลงอะไรแลว้. 
 
          “ลม เปลีย่นทศิ” 
 
ประเทศไทย คอรร์ปัชนัต้องลดลง 
Source - กรงุเทพธุรกจิ (Th) 
 
          กรงุเทพธุรกจิ หลงัจากทีม่หาวทิยาลยัหอการคา้ไทย (มกค.) เผยผลส ารวจดชันีสถานการณ์คอรร์ปั
ชนัไทย หรอื CSI เดอืนธ.ค. 2560 จ านวน 2,400 ตวัอย่างจากกลุ่มเป้าหมายทัง้ขา้ราชการ ผูป้ระกอบการ
และภาคประชาชน พบว่า อยู่ที่ระดบั 52 คะแนน จากเต็ม 100 คะแนน ลดลง เลก็น้อยเมื่อเทยีบกบัช่วง
การส ารวจเมื่อ เดอืนม.ิย.2560 ที่ระดบั 53 คะแนน โดยประเมนิจาก 4 หมวด ได้แก่ หมวดปัญหาความ
รนุแรง และหมวดการปราบปรามไมด่ขีึน้ ส่วนหมวดการป้องกนั และ การสรา้งจติส านึก ดขีึน้ 
          ผลจากการสอบถามผูป้ระกอบการทีท่ าธุรกจิกบัภาครฐัจะตอ้งจา่ยเงนิพเิศษ หรอืเงนิใตโ้ต๊ะ เพื่อให้
ไดส้ญัญาหรอืไมน่ัน้ ส่วนใหญ่รอ้ยละ 54 ไม่ต้องจ่าย ส่วนอกีรอ้ยละ 24 ยงัต้องจ่ายเงนิใต้โต๊ะ ซึง่จ่ายเฉลีย่
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ที่ร้อยละ 5-15 ของเม็ดเงินโครงการ โดยหากประเมินวงเงินคอร์รปัชันจาก งบประมาณรายจ่าย ค่า
ครุภณัฑ ์ทีด่นิ และสิง่ปลูกสรา้ง รวมทัง้งบลงทุนวสิาหกจิ จากเงนิงบประมาณปี 2561 ที ่2.9 ลา้นลา้นบาท 
จะเกิดเป็นมูลค่าวงเงนิคอรร์ปัชนัประมาณ 100,0000-200,000 ล้านบาท ที่หายไปจากระบบ และกระทบ
ต่อจดีพีใีหล้ดลงรอ้ยละ 0.41 - 1.23 สะทอ้นใหต้อ้งเรง่เขา้มาแกไ้ขปัญหาอยา่งจรงิจงั 
          รฐับาลรว่มตา้นคอรร์ปัชนั 
          นางเสาวณยี ์ไทยรุง่โรจน์ อธกิารบดมีหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย(มกค.) กล่าวถงึการเปิดเผยขอ้มลู
ดงักล่าวว่า มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย ไดน้ าเสนอเรื่องดชันีสถานการณ์คอรร์ปัชนัของไทยมาหลายปีแลว้ 
และทีท่ าในเรือ่งนี้เป็นไปดว้ยความปรารถนาด ีเพราะประเทศตอ้งมกีารมอนิเตอรส์ถานการณ์ดา้นน้ี เพื่อให้
ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รูด้้านไหนด ีไม่ด ีต้องปรบัตวัอย่างไร ซึ่งจรงิๆ แล้ว ข้อมูลจากการรายงานสถานการณ์
ดงักล่าว มทีัง้ดขีึน้และแย่ลง ผูท้ีม่บีทบาทในการวางนโยบายไม่ว่าจะรฐับาล หรอืภาคเอกชน จะไดน้ าเรื่อง
นี้ไปศกึษาอยา่งแทจ้รงิ 
          "การด าเนินการต่อต้านคอรร์ปัชนั หรอืการแก้ไขปัญหาคอรร์ปัชนั รฐับาลชุดพล.อ.ประยุทธ ์จนัทร์
โอชา นายกรฐัมนตรแีละหวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาต(ิคสช.) ไดม้กีารด าเนินการเรือ่งนี้อย่างจรงิจงั 
โดยดูไดจ้ากการปรบัแก้กฎหมายในบางเรื่องทีเ่กดิขึน้จรงิๆ หรอืการรณรงคต่์างๆ จนท าใหห้มวดการปลูก
จติส านึก และการป้องกนัการต่อต้านคอรร์ปัชนัดขีึน้อย่างมาก ซึง่รฐับาลชุดนี้ ท าไดด้มีาก ท าให้ เครอืข่าย
ประชาชนมีความเข้าใจการต่อต้านคอร์รปัชันมากขึ้น และความทานทนต่อการคอร์ร ัปชันก็ลดลง 
โดยเฉพาะในกลุ่มของคนรุ่นใหม่ที่ไม่สนับสนุนการโกง การคอร์รปัชนัในทุกรูปแบบ แต่ที่เห็นว่าหมวด
ความรนุแรง และการปราบปรามไม่ดขีึน้นัน้ ส่วนหนึ่งต้องยอมรบัว่าการบรหิารประเทศมหีลายๆ โครงการ 
และเป็นเรื่องความรูส้กึของคน ทศันคต ิคนรูส้กึว่าปัญหาเรื่องนี้มคีวามรุนแรง และคนทีจ่่ายเงนิใต้โต๊ะเพิม่
ขึน้มาเป็น 20% ซึง่ส่วนนี้อยู่ในการเบกิจ่ายงบประมาณ เมื่อมงีบประมาณมาก มโีครงการมากขึน้ การคอร์
รปัชนักส็งูขึน้" นางเสาวณยี ์กล่าว 
          คอรร์ปัชนัแกปั้ญหาประเทศ 
          นางเสาวณีย ์กล่าวต่อไปว่า ถ้าดูภาพรวมสถานการณ์การคอรร์ปัชนัในประเทศดกีว่า 6 ปีทีผ่่านมา 
ซึ่งในมุมมหาวิทยาลยั เราด าเนินการส ารวจเรื่องนี้มาตลอด เพราะต้องการสะท้อนให้ทุกภาคส่วนเห็น
ความส าคญัในเรื่องของคอรร์ปัชนัใหน้้อยลงใหไ้ด ้เพราะเรื่องนี้ผ่านไม่ได ้ต่อใหม้เีรื่องอื่นทีต่้องท ามากมาย 
ไม่ว่าจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจ แก้ปัญหาสังคม แก้ปัญหาเรื่องการเมือง แต่เรื่องคอร์รปัชันคน ต้องให้
ความส าคญัตลอดเวลา เพราะสถานการณ์แมล้ดลงแลว้แต่ไมใ่ช่เป็นการลดลงถาวร มเีพิม่ขึน้ไดเ้สนอ 
          ขณะนี้ ใกลก้ารเลอืกตัง้ อาจกระตุ้นท าใหพ้รรคการเมอืงใหม่ๆ เหน็ความส าคญั เตมินโยบายด้าน
การต่อตา้นคอรร์ปัชนัมากขึน้ ถา้เกดิว่าสงัคมสนใจเรือ่งคอรร์ปัชนั การน าเสนอนโยบายของพรรคการเมอืง
ต่างๆ จะได้ใส่ใจนโยบายเรื่องคอรร์ปัชนัมากขึน้ เพราะการแก้ปัญหาคอรร์ ัปชนั อยู่ที่ว่า ประชาชนต้องไม่
ตอ้งการคอรร์ปัชนั จะส่งผลใหน้กัการเมอืงสนใจเรือ่งนี้มากขึน้ 
          สถาบนัการศกึษาตอ้งจรงิจงั 
          นางเสาวณีย์ กล่าวต่อไปว่าบทบาทของมหาวิทยาลัยที่จะด าเนินการต่อต้านคอร์รปัชันนั ้น 
นอกจากท าในเรื่องของดชันี เปิดเผยขอ้มูลทุกมุมให้ผู้ที่เกี่ยวขอ้งได้เขา้ใจ และหยบิขอ้มูลต่างๆ ไปใช้ให้
เกดิประโยชน์ในการก้ไขปัญหาคอรร์ปัชนัอย่างจรงิจงั ดงันัน้ การน าเสนอดชันีสถานการณ์คอรร์ปัชนั มี



โดย ฝ่ายสื่อสารองคก์ร 

หอการคา้ไทย 

สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 

 
 
 

สรปุข่าวหอการคา้ไทย สภาหอการคา้ฯ 

และหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง 

ประจ ำวันที ่26 กุมภำพันธ์ 2561 

  

ส่วนที่ดใีนการสะทอ้นใหเ้หน็ถงึสถานการณ์ที่เกดิขึน้จรงิ และเป็นก าลงัใจ บทบาทหน้าทีข่องมหาวทิยาลยั
ในการชว่ยพฒันาประเทศทุกดา้น 
          "จรงิๆ แล้วคอร์รปัชนัในสมยัของรฐับาลชุดนี้ มหีลายเรื่อง หลายกฎหมายที่ท าไปอย่างดีมาก 
โดยเฉพาะการป้องกนั และการปลูกจติส านึก แต่ก็ยงัมกีลไกบางเรื่องที่ยงัเดนิไปไดไ้ม่ด ีหรอืประชาชนยงั
ไม่รู ้ดชันีสถานการณ์คอรร์ปัชนัจะท าให้ทุกคนไดน้ าขอ้มูลไปใช้ให้เกดิประโยชน์ ซึ่งเรื่องนี้ไม่เกี่ยวว่าใคร
แย่ หรอืไมแ่ย ่อกีทัง้ ตอนนี้ท าใหเ้หน็ไดว้่าคนทุกช่วงอายุ ไม่ว่าจะเดก็ ผูใ้หญ่ โดยเฉพาะคนรุน่ใหม ่เขาจะ
ต่อตา้นคอรร์ปัชนัมากขึน้ อะไรทีเ่ป็นการท ารา้ยสงัคม เขาจะแอนตีเ้รือ่งนี้" 
          ภาคการศึกษาต้องแสดงให้เห็นว่าเอาจรงิเอาจงักบัเรื่องการต่อต้านคอร์รปัชนั โดยเฉพาะกลุ่ม
มหาวทิยาลยัต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการใช้งบประมาณของรฐั ต้องร่วมกนัรณรงคใ์หน้ักศกึษา บุคลากรเหน็
ความส าคญัรว่มเป็นส่วนหนึ่งในการต่อตา้นคอรร์ปัชนั การโกงทุกรปูแบบ 
          ค่ายผูน้ าการต่อตา้นคอรร์ปัชนั 
          อธิการบดี มกค. กล่าวต่อไปว่าคอร์รปัชัน เป็นการใช้งบประมาณของรฐั ซึ่งที่ผ่านมา มกค. 
พยายามรณรงค ์จดักจิกรรมใหน้ักศกึษา บุคลากร ท าหน้าทีใ่นการตรวจสอบสถาบนัการศกึษาของตวัเอง 
เช่น การจดัค่ายผูน้ าการต่อตา้นคอรร์ปัชนั โดยน าผูน้ าของแต่ละมหาวทิยาลยัมาเขา้ค่ายการต่อตา้นคอรร์ปั
ชัน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และเป็นเครือข่ายการต่อต้าน คอร์ร ัปชัน และมีการอบรมให้แก่
ผู้ประกอบการ เพราะม.หอการค้า เป็นมหาวทิยาลยัที่มกีารท างานร่วมกบัผู้ประกอบการจ านวนมาก ซึ่ง
ตน้ทุนดา้นอื่นๆมอียา่งจ ากดั หาก ผูป้ระกอบการขาดตน้ทุนดา้นคอรร์ปัชนัอกี กจ็ะท าใหม้ปัีญหามากยิง่ขึน้ 
          "คอรร์ปัชนั เป็นปัญหาหลกั ถ้าไม่แก้ปัญหาเรื่องนี้ ก็จะท าให้เกดิปัญหาระดบัชาตไิด้ ดงันัน้ ต้อง
แก้ปัญหาในเรื่องนี้ควบคู่แก้ปัญหาด้านอื่นๆ ก็จะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศที่ดีขึ้น ไม่ว่าจะเรื่อง
เสถียรภาพทางการเมอืง หรอืการแข่งขนั เพราะท้ายสุด ถ้าเราไม่แก้ปัญหาคอรร์ปัชนัไม่สามารถท าให้
น้อยลง เรากจ็ะไมส่ามารถแขง่ขนักบัใครได ้ประเทศไทยกเ็ดนิหน้าไมไ่ด"้ นางเสาวณยี ์กล่าวทิง้ทา้ย 
          "คอรร์ปัชนัปัญหาหลกั ถา้ไมแ่กเ้รือ่งนี้ กจ็ะท าใหเ้กดิปัญหาระดบัชาตไิด'้ 
 
จานยึดขอนแก่นรบัไฮสปีดเทรน ฮบัโลจาสติกส ์
Source - ฐานเศรษฐกจิ (Th) 
 
          ไชน่า เรลเวยด์อดหาราอม.ีค. 
          จบัตาจนีรุกลงทุนขอนแก่น รบัรถไฟความเรว็สูง โดยม ี24 องคก์รจนีในพืน้ทีปั่กหลกัดงึนักลงทุน
ต่อเนื่อง หลงัน าร่องจากผลติรง.ซ่อมรถถงั ด้านจงัหวดัเดนิหน้าโปรโมตตลาดไมซผ์นวกท่องเที่ยว ตัง้เป้า
ดงึทวัรสิต ์5 ลา้นคนต่อปีในปี 63 
          ภาพรวมการลงทุนจงัหวดัขอนแก่นขณะนี้เหน็ชดัว่ากลุ่มทุนจากจนี ได้เขา้มาปักหลกัลงทุนเพื่อ
รองรบัโครงการรถไฟความเรว็สูงไทย-จนี ที่ก่อสรา้งจากจนีมาถึงหลวงพระบางของลาว และจะเชื่อมมา
ไทยในไม่ชา้นี้ ขณะทีส่ถานทูตจนี ก าลงัอยู่ระหว่างการขยายพืน้ทีท่ าการเพิม่อกี 4 ไร่ บรเิวณบงึแก่นนคร 
เพื่ออ านวยความสะดวกรองรบันกัธุรกจิชาวจนี 
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          ขณะที่ทุนท้องถิ่น มทีัง้การก่อสรา้งรถไฟฟ้ารางเบาของบรษิัทขอนแก่นพฒันาเมอืงฯมูลค่า 1.5 
หมืน่ลา้นบาท การขยายสนามบนิดว้ยงบ 2,000 ลา้นบาท เพื่อเพิม่ขดีความสามารถในการรองรบัผูโ้ดยสาร
จาก 1.5 ล้านคนต่อปีเป็น 5 ล้านคนต่อปี ในปี 2563 และยงัม ีโครงการรถไฟทางคู่ -ทางรถไฟสายใหม ่
(บ้านไผ่-นครพนม) การพฒันาจงัหวดัสู่สมารท์ ซติี มจี านวนเที่ยวบนิกว่า 32 เที่ยวบนิต่อวนั เชื่อมโยง 
ขอนแก่นกรงุเทพฯ และเชื่อมภมูภิาคไปเชยีงใหม่-หาดใหญ่ และภูเกต็ มโีรงแรมทีพ่กักว่า 366 แห่ง หรอืมี
จ านวนหอ้งพกักว่า 10,068 หอ้ง ลว้นผลกัดนัใหข้อนแก่นเป็นมหานครแห่งอาเซยีนในไมช่า้นี้ 
          นายเขม็ชาต ิสมใจวงษ์ ประธานหอการคา้จงัหวดัขอนแก่น เปิดเผยกบั "ฐานเศรษฐกจิ" ว่าจากการ
ที่ขอนแก่นเป็นศูนย์กลางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและเชื่อมต่อภูมิภาค CLMV มีการตัง้สถานกงสุล 
ส านกังานภูมภิาคถงึ 3 ประเทศคอื จนี ลาว และเวยีดนาม จงึมนีักลงทุนทัง้ชาวไทยและต่างประเทศเขา้มา
ลงทุนเป็นจ านวนมาก โดยมจีนีเขา้มาลงทุนมากทีสุ่ด เพื่อก่อสรา้งโครง การรถไฟความเรว็สงูไทย-จนี ทีใ่ช้
ขอนแก่นเป็นศูนยก์ลาง โดยเฉพาะกลุ่มบรษิัท ไชน่า เรลเวย ์คอนสตรัค๊ชัน่ คอรป์อเรชัน่ฯ(CRCC) ซึ่งมี
บรษิทัย่อยอกีหลายบรษิทั ทัง้ดา้นก่อสรา้งและวศิวกรรม และธนาคารเพื่อการพฒันาแห่งประเทศจนี โดย
จะเขา้พบกบัหอการคา้จงัหวดั สถานกงสุลจนี และจงัหวดัขอนแก่นในวนัที ่15 มนีาคมน้ี 
          ด้านนายสนัต ิเหล่าบุญเสงีย่ม รองผู้ว่าราชการจงัหวดัขอนแก่น กล่าวว่า กลุ่มทุนจนี จดัว่าเป็น
กลุ่มทุนต่างชาตทิีล่่วงหน้าเขา้มาลงทุนในพืน้ที ่นับตัง้แต่เมื่อไม่นานมานี้รฐับาลไดร้่วมทุนกบัจนี เขา้มาตัง้
โรงงานซ่อมบ ารุงรถถงัทีข่อนแก่น และจากการส ารวจยงัพบว่าจนีอยากจะเขา้มาลงทุนในขอนแก่นมากขึน้ 
เนื่องจากในพืน้ทีม่อีงคก์รจนีมากถงึ 24 องคก์ร ทีจ่ะดงึนกัธุรกจิจนีเขา้มาลงทุนอยา่งต่อเนื่อง 
          "รฐับาลมนีโยบายที่จะผลกัดนัให้ขอนแก่นเป็นศูนย์กลางโลจสิติกส์เชื่อมอีสต์ -เวสต์ คอร์ลดิอร ์
(ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก-ตะวนัตก) ทัง้ปตท.จะเปิดโรงแยกก๊าซในพื้นที่ ซึ่งเอื้อประโยชน์ต่อ
ขอนแก่นทีจ่ะเป็นฮบัโลจสิตกิส ์เพื่อรองรบัการขนส่งในเสน้ทางระเบยีงเศรษฐกจิดงักล่าว" 
          ส่วนด้านการท่องเที่ยวมกีารดงึดูดให้สายการบนิจากประเทศเพื่อนบ้าน เปิดบนิตรงเขา้ขอนแก่น 
อาท ิการหารอืกบัสายการบนิไชน่า เซาธเ์ทริน์และเวยีดเจท็ เพื่อเปิดบนิจากจนีและเวยีดนามเขา้ขอนแก่น 
ขณะเดยีวกนัยงัเน้นดงึตลาดไมซ ์(MICE) โดยระหว่างวนัที ่28-30 พฤศจกิายน จงัหวดัจะเป็นเจา้ภาพ จดั
ประชุม PATA Destination Marketing Forum 2018 ของสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชีย 
แปซฟิิก (พาต้า) จะมสีมาชกิจากทัว่โลกกว่า 250 คนเขา้ร่วมเพื่อมาหารอืรว่มกนัในหวัขอ้การพฒันาเมอืง
รอง ซึง่จะท าใหข้อนแก่นเป็นจดุหมายปลายทาง ซึง่เป็นทีรู่จ้กัมากขึน้ในเวทรีะดบัสากล 
          นอกจากนี้ยงัร่วมมอืกบัการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย(ททท.)และส านักงานส่งเสรมิการจดัประชุม
และนิทรรศการ (ทเีสบ็) ในโครงการ "ประชุม. เที่ยว เรื่องเดยีวกนั ที่ขอนแก่น" เพื่อโปรโมตขอนแก่น ซึ่ง
จดัว่า เป็น 1 ใน 5 พื้นที่ไมซ์ ซิตี้ ของไทย โดยเชื่อมโยงการจดัประชุมและการท่องเที่ยวมาผนวกเข้า
ดว้ยกนั โดยมเีป้าหมายเพิม่นักท่องเทีย่ว ไม่น้อยกว่า 5 ล้านคนต่อปี เนื่องจากมคีวามพรอ้มทัง้ในแง่ของ
การเป็นเมอืงเศรษฐกจิใหญ่ การพฒันาระบบโครงสรา้งพืน้ฐานรองรบันกัท่องเทีย่ว 
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